

มูลนิธิ EDF จับมือสถานทูตอเมริกา พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ English Access Microscholarship Program



ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจหลักในการ “ส่งเสริมการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) เมื่อปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา มูลนิธิ EDF ได้ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 46 จังหวัดในประเทศไทย และล่าสุดได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดโครงการ English Access Microscholarship Program เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนด้อยโอกาสจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงเดือนธันวาคม 2558



นางสาวจรรุติธน์ บุษมาลีผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ มูลนิธิ EDF เผยว่า “ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อพัฒนาศึกษาด้านการศึกษาของเยาวชน มูลนิธิ EDF มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดโครงการ English Access Microscholarship ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนด้อยโอกาส จำนวน 84 คนของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงเดือนธันวาคม 2558 มีรูปแบบการเรียนหลากหลายทั้งการเรียนนอกเวลาเรียน ทักษะศึกษานอกสถานที่ และเข้าค่ายอบรมภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้นักเรียนในโครงการได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ การศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคุณค่าทางสังคมต่างๆ ของประเทศอื่น และประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านสื่อการเรียนการสอนและการลงพื้นที่จริง โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษจำนวน 10 คนเป็นผู้ให้การฝึกสอน”

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ ในนามของโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมโครงการ Access ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มูลนิธิ EDF และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ผมเห็นความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ Access เป็นอย่างยิ่ง ที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารให้กับนักเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาเรียนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเองจนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยสร้าง แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้กว้างไกล ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่สำคัญยิ่ง ในชีวิต เพื่อที่จะนำไปใช้พัฒนาตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยระยะเวลากว่า 1 ปี สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียน อย่างแท้จริง” นางสาวจากรัตน์ กล่าว

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นมูลนิธิของคนไทยที่ร่วมทำงานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่ ชนบทห่างไกลครอบคลุมพื้นที่ 46 จังหวัด **ทั่วประเทศ** ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา **มูลนิธิ EDF** ได้มอบทุน การศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนไปแล้วกว่า 320,000 ทุน

ในปี 2556 **มูลนิธิ EDF** ได้รับรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมอบให้เพื่อ เชิดชูเกียรติและยกย่อง บุคคล หรือองค์กรที่ทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนั้น ในปี 2555 ยังได้รับมอบรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย”(Thailand NGO Awards 2012) ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ ริชอร์ส อัลลิอันซ์

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือร่วมสนับสนุนได้ที่**มูลนิธิ EDF** โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือ อีเมลล์ public@edfthai.org หรือ www.facebook.com/edfthai หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org